

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๒๑๓/ ๑๗๗๒



สลค.
ส่ง : กสค.
รับที่ : ๘4008/67
3 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น.



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ

อ. เมือง จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๓๙๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจสอบ “การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล” กระทรวงพาณิชย์มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ประเด็น Digital ID สำหรับคนไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้บูรณาการการทำงานโดยเชื่อมโยงข้อมูลและนำแอปพลิเคชัน ThaiID ของกรมการปกครอง และ NDID ของ บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัล ไอดี จำกัด มาใช้ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการของกรมฯ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น

ประเด็น Digital ID สำหรับชาวต่างชาติ ในกรณีชาวต่างชาติที่มาขอจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนชาวต่างชาติ โดยใช้วิธีการตรวจสอบจากสำเนาหนังสือเดินทางที่แนบมาเท่านั้น ซึ่งอาจมีปัญหาในการปลอมแปลง เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบจากแหล่งต้นทางได้ อย่างไรก็ตาม กรมฯ ไม่มีภารกิจในการเก็บรวบรวมข้อมูลของชาวต่างชาติ จึงไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (Authoritative Source : AS) ของชาวต่างชาติ และไม่สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลพิสูจน์และยืนยันตัวตนของชาวต่างชาติ ซึ่งหากประเทศไทยมีระบบ Digital ID ของชาวต่างชาติ กรมฯ พร้อมทั้งจะนำมาใช้กับการยืนยันตัวตนในการให้บริการผ่านระบบงานดิจิทัลของกรมฯ

๒. ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจสอบ “การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเศรษฐกิจฐานราก” กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนว่า กรมในสังกัดกระทรวงฯ มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการ OTOP โดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์

๓. ข้อเสนอแนะ...

๓. ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจสอบ “การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์” กระทรวงพาณิชย์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ มีการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ คือ การพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับสากล ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และสร้างโอกาสการขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้บริการไปยังต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลโลจิสติกส์ โดยได้มีการจัดทำฐานข้อมูลโลจิสติกส์ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (อาทิ ข้อมูลสถิติการนำเข้า – ส่งออกของไทยแยกตามรายโหมดการขนส่งสินค้า ข้อมูลผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Logistics Dashboard ที่สามารถเข้าถึงผ่าน www.คิดค้า.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิธรรม เวชยชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๖๖๓๖ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๒๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psdg@moc.go.th